



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ

Phòng Thông tin - Văn hoá

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh

Hà Nội, Việt Nam

(84-4) 831-4580 -- Fax: (84-4) 831-4601

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NGOẠI GIAO MỸ

TRIỂN VỌNG KINH TẾ, THÁNG 11/1998

THAM NHŨNG: MỘT CẢN TRỞ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN

CÔNG ƯỚC CHỐNG THAM NHŨNG LIÊN CHÂU MỸ CỦA TỔ CHỨC CÁC QUỐC GIA CHÂU MỸ (OAS)

Đây là bản chính thức do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành ngày 15 tháng 10 năm 1998.

Công ước Chống Tham nhũng Liên Châu Mỹ của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) là văn kiện hiệp định chống tham nhũng đa phương đầu tiên được thoả thuận trên thế giới và hy vọng sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia của một nửa địa cầu trong cuộc chiến chống tham nhũng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia. Vấn đề tham nhũng được nước Mỹ hết sức quan tâm do ảnh hưởng xói mòn của nó lên các thể chế dân chủ và tính hiệu quả kinh tế và bởi vì những mối liên hệ thường tồn tại giữa tham nhũng và hoạt động tội phạm có tổ chức như vận chuyển ma tuý.

Công ước:

- Đối mới đáng kể bằng cách yêu cầu các bên hình sự hoá việc tham nhũng các viên chức nước ngoài, tương tự như Đạo luật Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ (FCPA);
- Yêu cầu các bên cập nhật luật pháp trong nước của họ để hình sự hoá những hành vi tham nhũng như hối lộ;
- Yêu cầu các quốc gia giúp đỡ lẫn nhau trong điều tra và truy tố tội phạm liên quan đến những hành vi này; và
- Dứt khoát không cho phép sử dụng "bí mật ngân hàng" làm cơ sở từ chối hợp tác.

Hiệp ước có từ đâu ? Hội nghị Thượng đỉnh Kế hoạch Hành động Châu Mỹ đã mời Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ(OAS) phát triển cách tiếp cận riêng cho Bán cầu này về đấu tranh chống tham nhũng "thông qua đàm phán về một thoả thuận mới của một nửa trái đất..."

Ai đã ký ? Hai mươi nhăm quốc gia đã ký hiệp ước từ khi kết thúc đàm phán ngày 29 tháng 3 năm 1996: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hoà Dominican, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad và Tobago, Mỹ, Uruguay và Venezuela.

Ai đã phê chuẩn ? Mười quốc gia đã ký thác các văn bản phê chuẩn của họ cho OAS: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru, Trinidad và Tobago và Venezuela. Chính quyền Clinton đã trình Công ước lên Thượng viện Mỹ để xin ý kiến và đồng ý phê chuẩn vào tháng 4 năm 1998.

Công ước có hiệu lực khi nào? Công ước có hiệu lực ngày 6 tháng 3 năm 1997, 30 ngày sau khi nước thứ hai ký văn bản phê chuẩn của họ. Công ước có hiệu lực đối với mỗi quốc gia tiếp theo 30 ngày sau khi đệ trình văn bản phê chuẩn của họ lên OAS.